

Số:

Đắk Mol, ngày tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Năm học 2023 - 2024

Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 22 tháng 9 năm 2023. Tại văn phòng Trường Tiểu học Ngô Gia Tự diễn ra Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2023 – 2024.

Sau khi nghe Báo cáo và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024 toàn thể Cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

I. Nhất trí thông qua báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CNVC năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024 và những mục tiêu phấn đấu cụ thể:

1. Đối với học sinh:

100% học sinh có đủ đầu sách theo quy định tối thiểu đối với mỗi học sinh.

Thực hiện và giữ vững công tác phổ cập mức độ 2, KĐCLGD.

Huy động 99% trở lên trẻ em trong độ tuổi được đến trường, 100% trẻ em 6 tuổi trên địa bàn được vào lớp 1.

Thực hiện tốt các hoạt động giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, hướng tới cho tất cả học sinh có tinh thần tích cực, tự giác trong học tập, có thái độ cởi mở, hòa đồng giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với giáo viên. Tạo cho nhà trường có một môi trường thân thiện thực sự.

Kết quả học tập, hoạt động giáo dục, hình thành và phát triển năng lực phẩm chất.

Kết quả học tập và các hoạt động giáo dục: Hoàn thành : 585 HS/603; Tỷ lệ 97% trở lên; hạn chế học sinh chưa hoàn thành từ mức 3% trở xuống.

+ Học sinh lên lớp thẳng đạt 97% trở lên.

+ Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

+ Học sinh khen thưởng khoảng 32,6% trở lên.

+ Học sinh được công nhận chữ viết đẹp cấp huyện 8 em trở lên.

+ Tổ chức thực hiện tốt các tiết thao giảng, hội giảng và sinh hoạt chuyên đề.

- + Tổ chức cho giáo viên tham gia các hội thi do Phòng Giáo dục tổ chức.
- + Tham gia đầy đủ các cuộc thi do PGD&ĐT tổ chức.
- + Tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng.

2. Đối với Cán bộ, giáo viên, nhân viên:

95 % trở lên giáo viên và nhân viên được đánh giá Hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường 4 người trở lên tỷ lệ đạt khoảng 12,5%.

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học đạt 100% trong đó: tốt 11 GV trở lên; còn lại đạt loại khá, không có GV xếp loại Đạt.

Xếp loại viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95% trở lên, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 7 người.

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên biết ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy. Thường xuyên sử dụng ti vi để giảng dạy.

100% giáo viên tham gia các hoạt động học tập bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao trình độ chuyên môn và đạt từ yêu cầu trở lên.

+ Có giáo viên tham gia thi các cuộc thi do Phòng Giáo dục tổ chức. Tham gia thi GV TPT đội khi cấp trên tổ chức.

+ Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 2 giáo viên trở lên

+ Giáo viên đạt chữ viết đẹp cấp huyện 2 người trở lên

+ Giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm: 9 người trở lên.

+ Lao động tiên tiến: từ 26 người trở lên.

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: 4 người trở lên .

+ Tổ chức thi giáo viên chữ viết đẹp cấp trường có 10 giáo viên tham gia (nếu cấp trên tổ chức) và 100% lớp học có học sinh tham gia cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường.

3. Đối với tập thể nhà trường:

Công đoàn Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chi đoàn Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Liên đội Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Toàn trường đạt đơn vị văn hóa – hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trường đạt danh hiệu tập thể LĐTT cấp huyện.

II/ Nhất trí với:

- Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.(có văn bản kèm theo)
- Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho Cán bộ, viên chức năm học 2023-2024.(có văn bản kèm theo)
- Quyết định về việc Ban hành bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua của CB, GV, NV năm học 2023-2024.(có văn bản kèm theo)

- Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2023-2024.(có văn bản kèm theo)

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học 2022-2023. Toàn thể CB-GV-CNV trường TH Ngô Gia Tự tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục những khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu mà Nghị quyết năm học 2023-2024 đã đề ra.

III/ Hiệu lực thi hành

Thủ trưởng cơ quan, Công đoàn cùng toàn thể CBGV-CNV có nhiệm vụ thi hành nghiêm túc các điều khoản trong nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trần Đăng Quân